

CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SEABANK TOWER

Ngày 8 tháng 6 năm 2013 tại Tp.Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và các đối tác đã tổ chức khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng SeABank Tower tại địa chỉ 27 – 35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Công trình tòa nhà văn phòng SeABank Tower do SeABank và các đối tác làm chủ đầu tư trên khu đất rộng 578,2m², mật độ xây dựng 60%, trong đó diện tích sàn xây dựng là 6.388m² với quy mô 18 tầng gồm 3 tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng, tầng kỹ thuật và 12 tầng được sử dụng làm văn phòng làm việc.

SeABank Tower được tư vấn thiết kế bởi Công ty CP Việt Kiến Trúc (VietChitecture Corporation) đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như công năng sử dụng và được trang bị các thiết bị an toàn, hiện đại đáp ứng yêu cầu của tòa nhà văn phòng hạng A. Công trình sẽ do Công ty CP Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons) thi công xây dựng. Để đáp ứng những yêu cầu về tiến độ thi công, an toàn – vệ sinh môi trường và chất lượng cho công trình từ Chủ đầu tư, Ban chỉ huy công trường đã được thành lập với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư cùng các đội thi công nhiều kinh nghiệm, được đào tạo kỹ về biện pháp thi công, quản lý dự án, đặc biệt là an toàn lao động & vệ sinh môi trường.

SeABank Tower thiết kế và xây. Khi hoàn thiện SeABank Tower sẽ được sử dụng làm trụ sở Văn phòng đại diện SeABank tại Tp.Hồ Chí Minh, điểm giao dịch của Ngân hàng cũng như phục vụ nhu cầu thuê văn phòng của các tổ chức, doanh nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh.

****Hết thông cáo báo chí****

Thông tin về ngân hàng SeABank:

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được thành lập từ năm 1994, là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất. SeABank hiện có vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng, 155 điểm giao dịch và 2100 CBNV trên toàn quốc. Ngoài các đối tác lớn trong nước như Mobifone, PVGas, SeABank có đối tác chiến lược nước ngoài Société Générale – ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Pháp và Châu Âu, sở hữu 20% vốn điều lệ của SeABank.

Trong quá trình phát triển SeABank luôn được ghi nhận là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững và sáng tạo trong hoạt động. SeABank cũng được các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều giải thưởng danh giá như “Huân chương Lao động Hạng Ba” của Chủ tịch nước, “Ngân hàng triển khai ứng dụng điện toán đám mây tốt nhất” của tổ chức The Asian Banker

(Singapore), “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2012” của tổ chức Global Banking & Finance Review (GBAF), Vương Quốc Anh và giải “Cam kết chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế” do tổ chức Business Initiative Directions (B.I.D), CHLB Đức trao tặng...

Thông tin về truyền thông vui lòng liên hệ:

Mr. Trần Huy Hưng

Phòng Truyền thông - Trung tâm Truyền thông SeABank

25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mobile: 0904858898

Tel: (04) 3944 8688, máy lẻ 7803

Fax. (04) 3944 9026

Email: hung.th@seabank.com.vn